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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
๔. อ.ดร.เยาวเรศ  ชูศิริ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.นันทินา ดํารงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๑๓.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ สรุปผลการรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กองบริการการศึกษาได้สรุปผลการรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ รอบท่ี ๑ และรอบท่ี ๒ เรียบร้อยแล้วนั้น  กองบริการ
การศึกษาจึงสรุปผลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับปริญญาตรี ๕ ปี ระดับ
ปริญญาตรี ๔ ปี และระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชา) มีจํานวนท้ังหมด ๑,๕๑๓ คน  และ
ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  รอบท่ี ๓  ในวันท่ี           
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโอฬาร
ฤทธ์ิ ช้ัน ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ นั้น  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ 
หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ การกําหนดจํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา  
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจํานวน
นักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา เพ่ือให้ทุกคณะใช้เป็นแนวทางในการกําหนด
จํานวนนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษานั้น โดยภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษา สหกิจศึกษา จํานวน ๑๔ คน มีอาจารย์นิเทศ จํานวน           
๓ คน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มีนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน ๔ คน มีอาจารย์นิเทศ จํานวน  
๔ คน  และภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาสหกิจศึกษา 
จํานวน ๒ คน มีอาจารย์นิเทศ จํานวน ๒ คน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณบดีประสานงานกับสาขาเพ่ือจัดภาระงาน
นิเทศของอาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา ให้เหมาะสม  
 
 ๓.๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีฝ่ายวิชาการได้รวบรวมหัวข้อและจัดทํารายละเอียด 
(ร่าง) หลักสูตรพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ (ร่าง) หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารระดับคณบดี/รองคณบดี/ผู้อํานวยการสํานัก/รองผู้อํานวยการสํานัก นําเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและท่ีประชุมสภาวิชาการ  ท่ีประชุมมีข้อคิดเห็นให้เพ่ิมหัวข้อ         
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษลงในหลักสูตรพัฒนาบุคลการสายวิชาการ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการเพ่ิมหัวข้อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรพัฒนา 
บุคลการสายวิชาการ ตามข้อเสนอแนะท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและท่ีประชุม   
สภาวิชาการ 
 
วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การพัฒนาหลักสูตรสําหรับครูประจําการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร์  นําเสนอว่า คณะครุศาสตร์สมัครเป็นหน่วยงานท่ีจะพัฒนา
ครู และได้พัฒนาหลักสูตรสําหรับครูประจําการเพ่ือให้ครูประจําการได้พัฒนาตนเอง  ขณะนี้คณะได้
เสนอหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไปแล้วจํานวน ๑๗ หลักสูตร 
และผ่านการพิจารณารับรองแล้วจํานวน ๑๔ หลักสูตร  จึงประชาสัมพันธ์ให้คณบดีทุกคณะทราบ  
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 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๒ การจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
  คณบดีคณะครุศาสตร์  นําเสนอว่า คณะครุศาสตร ์จะดําเนินการจัดการประชุม
วิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "ครุศาสตร์วิจัย" ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพ่ือ
สร้างคุณประโยชน์ทางการศึกษา เพ่ิมคุณค่าทางวิชาการ พัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้นวัตกรรม และมี
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ 
นักวิจัย นักวิชาการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๓ การทําความร่วมมือในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  นําเสนอว่า ได้ทําความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี ๗ “มหาวิทยาลัย
เพ่ือรับใช้สังคม พลังขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ยุค ๔.๐” ขณะนี้เร่ิมรับผลงานวิจัยท้ังในรูปแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์ ถึงวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานท่ีได้รับ
การคัดเลือก วันท่ี ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 ๔.๔ การจัดทําหลักสูตรระยะส้ัน 
  ประธาน  นําเสนอว่า  การจัดทําหลักสูตรระยะส้ันขอความร่วมมือให้คณบดี
ประชาสัมพันธ์ให้สาขาวิชาออกแบบหลักสูตรดังกล่าว และเสนอหลักสูตรให้มหาวิทยาลัยภายใน           
ส้ิ น เ ดื อน มิถุ นายนนี้  โ ดยจะ จัด ทํ า เ ป็นห ลัก สูตรระยะยาวห รือห ลัก สูตรระยะ ส้ัน ก็ ไ ด้                     
เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะได้นําหลักสูตรดังกล่าวให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่อไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีฝ่ายวิชาการ ได้นํา (ร่าง) ประกาศจํานวนทุนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและท่ีประชุม
สภาวิชาการ  ท่ีประชุมมีแนวคิดว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ควรกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร จํานวน ๕ 
ทุน เนื่องจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจํากัด และอาจารย์ท่ีไปศึกษาต่อยังไม่กลับมา
ภายในเวลาท่ีกําหนด  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน  โดยกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร          
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๕ ทุน หากคณะใดต้องการให้ทุนมากกว่า ๑ สาขาจะต้องช้ีแจงเหตุผลและไม่
มีผลกระทบ ดังต่อไปนี้  



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๐    หน้า  ๔ 

 

 ๑. ต้องสอดคล้องกับแผนการเปิดหลักสูตรสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาหรือแผนในการ
พัฒนาของคณะ   
 ๒. สําหรับสาขาท่ีไม่มีอาจารย์จบปริญญาเอกและมีผลกับการประกันคุณภาพของสาขา   
 ๓. ไม่กระทบภาระงานสอนของสาขา   
 ๔. มีแหล่งทุนจากภายนอก   
 ๕. มหาวิทยาลัยท่ีจะไปศึกษาต่อควรเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการให้โควตาท่ีเสนอมาคณะละ ๑ ทุน โดย คณะครุศาสตร์และ
คณะวิทยาการจัดการ คงสาขาวิชาและจํานวนตามเดิม  ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กลับไปทบทวนและส่งช่ือสาขาวิชาท่ีจะให้ทุน      
ไปศึกษาต่อคณะละ ๑ ทุน จัดส่งรายละเอียดสาขาวิชาให้กองบริการการศึกษาภายในวันศุกร์ท่ี             
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 
 ๕.๒ การเข้าร่วมโครงการ SEA-Teacher 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ 
SEA-Teacher ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการในคร้ังนี้เป็น
คร้ังแรกโดยมหาวิทยาลัยแจ้งความประสงค์ท่ีจะส่งเด็กไปแลกเปล่ียนจํานวน ๕ คน โดยโครงการนี้
ควรจะคัดเลือกนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ช้ันปีท่ี ๓ ไปฝึกประสบการณ์สอนในต่างประเทศ ซ่ึงนักศึกษา
จะต้องสอนในวิชาเอกของตนเองเป็นภาษาอังกฤษ  ดังนั้นเพ่ือให้การดําเนินการคัดเลือกนักศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะ ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ไปช้ีแจงข้อมูลโครงการ 
SEA-Teacher และดําเนินการคัดเลือกศึกษาช้ันปีท่ี ๓ ในสังกัดคณะท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
 ๕.๓ แนวทางการเปิดห้องเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการเปิดห้องเรียนสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ร่วมกัน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นท่ีประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน  โดยตกลงหลักเกณฑ์เบ้ืองต้น คือ           
สาขาวิชาท่ีมีจํานวนนักศึกษาต่ํากว่า ๑๐ คน ติดต่อกัน ๓ ปี ขอให้งดรับนักศึกษาและขอความร่วมมือ
ให้เด็กท่ีมารายงานตัวในสาขานั้นแล้ว ย้ายหรือเลือกสาขาใหม่  ส่วนหลักสูตรท่ีเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หากมีนักศึกษาต่ํากว่า ๑๐ คน ให้อนุโลม ได้แก่ หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การไม่เปิดห้องเรียนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ตามกรณี ดังต่อไปนี้ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐  วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๐    หน้า  ๕ 

 

 ๑. มีจํานวนนักศึกษาต่ํากว่า ๑๐ คน ติดต่อกัน ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐         
ขออนุญาตงดรับนักศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
 ๒. หลักสูตรท่ีเปิดใหม่ในปี ๒๕๖๐ ถ้าต่ํากว่า ๑๐ คน อนุโลมให้เปิดสอนได้  
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๓๐   น. 
 
 

 

              (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


